

(ร่าง )

การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้

ใช้สำหรับประกอบการประชุมการรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดทำยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566-2570 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom

จุดแข็ง	จุดอ่อน
<p>1. ด้านการเกษตร อาหาร มีพืชอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ส้มโชกุน ทุเรียนทรายขาว</p> <p>2. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ได้แก่ ยางพารา ผลไม้ มะพร้าว ปศุสัตว์ และประมงน้ำจืด</p> <p>3. ปี 2563 เกษและแพะมีสัดส่วนการเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมากที่สุด (ร้อยละ 85.0 และ 44.3) และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกพื้นที่</p> <p>4. มีท่าเทียบเรือ ในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัด ปัตตานี ที่เป็นศูนย์กลางการนำสัตว์น้ำขึ้นฝั่ง เกิด การซื้อขายสัตว์น้ำภายในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดใกล้เคียง มีโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำใน พื้นที่ เกิดการจ้างแรงงาน</p> <p>5. มีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยได้จด ทะเบียนเป็นสินค้า GI ได้แก่ ส้มโอบูโกยะรัง จังหวัดปัตตานี กล้วยหินบังนังस्ता จังหวัดยะลา และปลากุเลาเค็มตากใบ ลองกองตันหยงมัส จังหวัดยะลา รวมทั้งยังมีผลผลิตอื่นๆที่ต้อง สนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI ได้แก่ ลูกหมีแปรรูป มะพร้าว ส้มโชกุน ทุเรียน ไก่เบตง และส้มแขก</p> <p>6. มีสถาบันการศึกษาที่มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทาง การเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ได้แก่ มรภ.ยะลา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และม.อ.ปัตตานี สามารถ</p>	<p>1. ขาดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อ การส่งออก เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง การแปรรูปสินค้าการเกษตรอื่น</p> <p>2. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชหลัก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ลองกองทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น เกือบทุกชนิดในกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ชายแดนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ ภาคใต้และค่าเฉลี่ยของประเทศ</p> <p>3. การเลี้ยงปศุสัตว์ เน้นเลี้ยงในระดับครัวเรือน ยังขาดการส่งเสริมการเลี้ยงเชิงพาณิชย์</p> <p>4. เกษตรกรขาดการใช้เทคโนโลยีด้าน การเกษตร ทำให้ผลผลิตการเกษตรยังอยู่ใน ระดับต่ำ จึงมีเพียงพอแค่การบริโภคใน ครัวเรือน และตลาดภายในจังหวัด</p> <p>5. ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยและความ เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว จากสถานการณ์ความ ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน แหล่ง ท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวยังขาด มาตรฐาน</p> <p>6. ประชาชนมีปัญหาความยากจนและปัญหา คุณภาพชีวิต ทั้งคุณภาพด้านการศึกษา การ สาธารณสุข และมีความเหลื่อมล้ำทาง เศรษฐกิจ</p>

จุดแข็ง	จุดอ่อน
<p>สนับสนุนความรู้การเกษตร เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สัตว์ ประมง การพัฒนามาตรฐานอาหารเกษตร และการตลาด</p> <p>7. ใกล้แหล่งวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราซึ่งมีพื้นที่กว่า 2 ล้านไร่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลจากแหล่งสัตว์น้ำจากทะเลฝั่งอ่าวไทย</p> <p>8. แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ กระจายทั่วทั้งกลุ่มจังหวัดเช่น (1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทชายหาด ทะเล ถ้ำ น้ำตก ภูเขา ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน ที่สำคัญและมีคุณค่า หลากหลายตามความเชื่อและความศรัทธา (3) งานกิจกรรมประเพณี (4) การท่องเที่ยวโดยชุมชน</p> <p>9. ประเพณีวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่สามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์</p> <p>10. มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น การแต่งกาย อาหาร ภาษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นของปัตตานีที่เชื่อมโยงโลกมลายูและมุสลิม เป็นต้นทุนทางสังคมและสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยว</p> <p>11. โครงข่ายคมนาคมมีความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย (ทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ)</p> <p>12. ประชาชนสามารถพูดภาษามลายู สื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ได้ รวมทั้งภาษาจีน เป็นประโยชน์ใน</p>	<p>7. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงขึ้นทุกปี</p> <p>8. หลักสูตร reskill/ upskills มีจำนวนน้อยส่วนใหญ่เน้นที่ความต้องการของภาครัฐในเรื่องดิจิทัล ขณะที่ประชาชนต้องการพัฒนาความรู้ในอาชีพที่ทำ เช่น การเกษตร</p> <p>9. ข้อจำกัดด้านศักยภาพในการใช้ข้อมูลสารสนเทศของประชาชน ประชากรจบการศึกษาภาคบังคับน้อย</p> <p>10. ข้อจำกัดของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงยากในระดับตำบล หมู่บ้าน เป็นอุปสรรคสำคัญในการสื่อสาร เรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงการเกิดโรคอุบัติใหม่</p> <p>ข้อจำกัดในการบริหารจัดการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ลดลง</p> <p>11. สินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นต้นและขั้นกลาง ยังไม่สามารถสร้างสินค้าที่มี value added สูงได้</p>

จุดแข็ง	จุดอ่อน
<p>การสื่อสารทางการค้า ความหลากหลายทางภาษา และวัฒนธรรม</p> <p>13. มีบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ของ ศอ.บต.ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนา</p> <p>14. ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p> <p>15. แรงงานย้ายถิ่นกลับบ้านจากในและต่างประเทศ ภายหลังการระบาดของโควิด-19</p> <p>16. ประชากร กลุ่มเยาวชนให้ความสนใจในกีฬา เช่น ฟุตบอล มวย</p>	

Draft

โอกาส	ภาวะคุกคาม
<p>1 ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรโดยเฉพาะ เกษตรอัตลักษณ์พื้น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ</p>	<p>1 ผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้และค่าเฉลี่ยของประเทศ ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนหลังการระบาดของสถานการณ์ COVID-19 จะฟื้นตัวได้ช้ากว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ</p>
<p>2 ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค</p>	<p>2 ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน และราคาสินค้าเกษตรหลักเช่นยางพารา และผลไม้ลดลง</p>
<p>3 มาตรการ IUU (การทำประมงผิดกฎหมาย) ตั้งแต่ปี 2558 ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อน ส่งผลต่อปริมาณสัตว์น้ำในอนาคต</p>	<p>3 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อการประกอบอาชีพการเกษตร การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร</p>
<p>4 ยังสามารถยกระดับการแปรรูปอาหารทะเล พืชท้องถิ่น (ลูกหยี ส้มแขก กล้วยหิน) ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือระดับครัวเรือน ให้เกิดการพัฒนาลินค้าให้เข้าสู่มาตรฐานอาหาร อย.,ฮาลาล,GMP, และมผช.</p>	<p>4 การชะงักงันของคู่ค้าด้านการเกษตรภายใต้การระบาดของโควิด-19</p>
<p>5 ปศุสัตว์ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค</p>	<p>5 วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายการกักกัน/การปิดประเทศ การปิดด่านการค้าชายแดน ส่งผลต่อการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบด้านสุขภาพจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 จากต่างประเทศ</p>
<p>6 จีนเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าผลไม้ขนาดใหญ่ ของภาคใต้ชายแดน</p>	<p>6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลต่อความผันผวนของฤดูกาล และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง คลื่นลมแรง</p>
<p>7 มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่และใกล้เคียงที่มีเป้าหมายเน้นการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมนวัตกรรม และพัฒนางานวิจัยที่ช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษาเน้นเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาของประเทศ และมีนวัตกรรม องค์ความรู้ที่พร้อมถ่ายทอด</p>	<p>ปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน</p>
<p>8 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMTGT) โครงการพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) เป็นต้น</p>	<p>ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านการผลิตในภาคการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง ซึ่งเป็น</p>
<p>9 การเปิดเสรีทางการค้าและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี พ.ศ. 2558 เป็นโอกาสของภาคการ</p>	

โอกาส	ภาวะคุกคาม
<p>ผลิตในการขยายตลาดสินค้าและบริการของพื้นที่ รวมทั้งการมีโอกาสนในการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงภายในภูมิภาค เพื่อรองรับ การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น</p> <p>10 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ ทั้งส่งผลต่อการยกระดับ คุณภาพชีวิต จากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการ ดำรงชีวิตประชาชนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น</p> <p>11 รัฐมีนโยบายพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะ</p> <p>12 รัฐบาลมีมาตรการพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การจัดสรร งบประมาณพิเศษ จากรัฐบาล การสนับสนุน ทุนการศึกษาของรัฐบาล แก่เยาวชนในพื้นที่ การเพิ่ม สิทธิพิเศษในการลงทุน เป็นต้น</p> <p>13 การพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็น โอกาสของภาคการผลิตและบริการ ในการขยายตลาด สินค้าและบริการในพื้นที่</p> <p>14 กลุ่มประเทศอาเซียนและหลายประเทศในโลกมุสลิมซึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านสังคมเศรษฐกิจมาก สามารถ สนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีที่มี ลักษณะ ทางสังคมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน</p>	<p>รายได้หลักของเกษตรกรรวมตลอดไปถึงด้านการ ท่องเที่ยวในพื้นที่</p> <p>7 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำและกฎหมายของประเทศ เพื่อนบ้านที่มีลักษณะของการกีดกันทางการค้า ส่งผลต่อการจำนวนนักท่องเที่ยว และการดำเนิน ธุรกิจการค้าในพื้นที่ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการ ซ่อมเรือที่ขึ้นทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ระเบียบด้านการขนส่งภายในประเทศมาเลเซีย และระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกข้าว เป็นต้น</p> <p>8 การระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ทำให้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หดตัวต่อเนื่อง ตาม มาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้า มาได้ (gvdtkilikh';6-</p>

โอกาส	ภาวะคุกคาม
<p>15 นโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ นราธิวาส</p> <p>16 นโยบายที่เอื้อต่อการบริหารที่มีความคล่องตัว เช่น การปฏิรูประบบราชการและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทำให้ท้องถิ่นสามารถบริหารได้ด้วยตนเอง</p> <p>17 นโยบายการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ที่สอดคล้องเยาวชนในพื้นที่</p> <p>18 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เนื่องจากใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงานชาวมุสลิม ความเชี่ยวชาญด้านอาหารของไทย และตลาดผู้บริโภคใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย</p> <p>19 สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนมีมากกว่าพื้นที่อื่น เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาตรการภาษีของกรมสรรพากร</p>	

จากร่างข้อมูลข้างต้น ท่านมีข้อเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือภาวะคุกคาม เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ ในตารางข้างล่าง

<p style="text-align: center;"><b>จุดแข็ง</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>จุดอ่อน</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>โอกาส</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ภาวะคุกคาม</b></p>